

BẠO PHÁT BẠO TÀN

SAGIANG

I.- HÀNH ÁC SUY TÀN

Trong lịch sử nhơn loại, đã từng minh thị hành thiện được nhiều ân huệ, hành ác phải bị suy tàn hay bị trừng phạt nặng nề, theo luật nhân hồi của thiên nhiên, vì con người cứ chuyên kiếp mãi trong vòng tục lụy, để dự cuộc ân thưởng hưởng thụ hạnh phúc, giàu sang, nêu tạo được thiện nghiệp ở tiền kiếp, còn kẻ tạo ác nghiệp ở tiền kiếp, phải hứng chịu mọi cực hình trả quả báo. Cho nên thiện tri thức thường suy luận, kiếp này được ân thưởng tràn đầy trong cuộc sống là nhờ thiện quả của tiền kiếp,. Còn những người khôn khổ là trả quả cho ác nghiệp tiền kiếp. Họ còn suy diễn ra thêm, những việc làm hiện nay của con người sẽ được điểm chứng ở kiếp sau, do đó họ luôn làm lành lánh dữ, tạo thiện nghiệp bằng tất cả năng lực để kiếp sau được hưởng thụ, vì cuộc sống trần gian quá ngắn ngủi đối với thời gian tính thiên nhiên của quả địa cầu. Họ đã thấy hậu quả nhân tiền như tên đồ tể đầu thai thành con heo, về báo mộng cho con cháu biết mình đang là con heo ở nhà người cùng xóm bị đọa dày, con cháu đến nơi ra chuồng heo thấy bày heo con đang xúm nhau bú vú heo mẹ, nhưng một con heo lại chạy ra cạnh chuồng nhìn con cháu rơi nước mắt. Con và cháu nội phải thương lượng với chủ nhà mua con heo đem về tới công thả xuống, nó tự động chạy vô nhà nằm ngay giữa nhà nơi bộ bàn ghế mà ngày xưa nó đã ngồi uống nước trà, hút thuốc rê, sau khi làm xong thịt heo để con chớ ra chợ bỏ mỗi cho bạn hàng. Lối xóm nghe tin chạy tới thăm hỏi, con heo tự động chạy ra trước nhà ngoáy cái đuôi, như chào mừng khách khứa, và cháu nội bung áng sữa ra đặt trước mặt nó, nó hả hê nóc hết sữa, rồi chạy ra sau hè đái, chớ không đái bậy trong nhà, khiến khách ngạc nhiên lắm, đái xong nó chạy vô nhà đến cái giường ngủ thờ trước của nó chồm lên, người cháu nội âm nó lên giường nằm thoải mái, tối lại cháu nội đã từng ngủ với ông nội, từ đó mỗi đêm nó vẫn ôm con heo ngủ ngon lành, bàn thờ đẹp đi. Mỗi ngày cháu nội cho ăn uống đầy đủ và đi học, nhưng khi đi học về, con heo chạy ra cổng đón cháu để được ẩm vào nhà, mỗi buổi trưa đi tắm ở con rạch gần đó, nó chạy theo để cháu nội tắm rửa cho nó sạch sẽ, lội giỡn đá rồi mới về nhà. Nhưng khi đúng tạ, người cha về báo mộng, bảo nó phải chịu thoát kiếp để đầu thai, phải bán cho lái heo mang đi làm thịt với bao tiết nuôi của con cháu. Câu chuyện thứ hai là nàng dâu bạc đãi cha chồng hành hạ cho đến chết. Nên khi chết đi bị đầu thai làm con ngựa, chạy xe thổ mộ của chủ bị kiệt sức gần chết, về báo mộng cho 2 con trai ở rạch Ông Đại cả ba đêm liên tục, cầu xin chuộc nó về mới sống nổi. Hai anh em đều nằm mộng y như nhau, bà còn cho biết địa chỉ chủ nhân ở Đức Hòa. Hai anh em bán lúa lấy tiền đi Đức Hòa, tìm đến nhà chủ ngựa, thấy con ngựa cái yếu đuối kéo xe thổ mộ về mệt mỏi, nó nhìn 2 con rơi nước mắt và hí lên vang rền. Hai anh em quả quyết đây là con ngựa tái sinh kiếp của mẹ, nên thương lượng với chủ ngựa xin chuộc con ngựa, nhưng chủ ngựa không cho chuộc với lý do con ngựa là nguồn lợi sanh sống. Thất thế đành ra về, trong lúc con ngựa vẫn hí và rơi nước mắt cho đến khi anh em ra về khuất dạng. Chỉ một tháng sau, lại nằm mộng được mẹ cho biết sắp lìa trần gian, cần mang xác về chôn. Anh em tức tốc đến Đức Hòa thời thấy xe thổ mộ chạy về tới nơi là con ngựa quy xuống chết giữa cang xe. Tới chừng đó chủ ngựa mới chịu cho chuộc cái xác ngựa về chôn. Nhiều người biết chuyện bình luận 2 anh em hiếu thảo nhưng quá kém tế nhị, là tại sao không đi mua con ngựa khác thay thế với tiền cung ứng tức nhiên chủ ngựa cho đem con ngựa về được chớ. Nhưng người khác lại phẩm bình, là tội lệ của bà ta phải đền trả cho đến chết mới hết ác nghiệp. Còn ác nghiệp của cộng sản Liên xô, đẩy nhơn loại vào tranh đấu để chết cả gần cả trăm triệu mạng do Lê Nin, Stalin,

Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh. Đức quốc xã, Quân phiệt Nhật đều bạo phát bạo tàn cáo chung với ác nghiệp quá nặng sẽ đền tội vào tái sinh kiếp, mà nhân tiên chúng ta thấy Liên xô tan rã, Đức quốc xã điêu tàn, Quân phiệt Nhật hứng chịu 2 quả bom Nguyên tử đền tội cộng nghiệp tới gần 500.000 mạng ở Quảng Đảo và trường Kỳ. Mao Trạch Đông tạo ra khối Trung cộng quá bạo tàn để khi tạo Chiến tranh nguyên tử giết chết cả dân tộc Tàu và gây nạn tử địa cho toàn thế giới, do Tập cận Đình quyết định "Sanh tử chiến", báo hại hơn loại chỉ tái sinh được 1/10 nhờ kiếp độ: Trung thân, Hiếu tử, Chơn tu, Thiện tri thức.

II.- HÀNH ÁC NHƯ MA ĐẠO CHI THẠCH

Người ta mài dao, kiếm, dao, kéo ...với tảng đá không thấy gì hết, nhưng càng ngày tảng đá càng mòn đi, giống như hành ác, con người chưa thấy quả báo liền, nhưng càng ngày ác quả càng nhiều đến khi đền tội (Do Tiềm thức luận tội) mới biết mình đã tạo ác nghiệp quá nặng đành tự chịu hình phạt có khi ở tái sinh kiếp, có khi ở hiện kiếp, cũng như Liên Xô tan rã đền ác nghiệp quả, Nhật thọ nạn 500.000 mạng ở Quảng Đảo và Trường Kỳ và còn phải chịu nô lệ Mỹ 6 năm, mới được vãng hồi, nhưng phải chịu hệ thống Mỹ. Còn bọn thái thú Việt cộng sắp sửa đền tội ác khi thất thế Tàu cộng đại bại hải chiến, cũng như Trung cộng mở thêm chiến tranh nguyên tử, khai hỏa 6.000 hỏa tiễn liên lục địa có gài sẵn mục tiêu các lãnh địa thù địch, các Thủ đô, các Đại thành phố cho vừa lòng với "Sanh tử chiến" trả thù bại trận hải chiến với Đồng minh. Chính trận chiến nguyên tử này biến Hoa Nam thành biển và giết chết hết trên 1 tỷ người Tàu, đồng thời, địa cầu ngưng lại 3 giây báo hại toàn thể sinh vật chết hết, do sấm Trạng Trình: "Mã đề Dương cước anh hùng tận" Mã đề ứng sử Hỏa tiễn, Dương cước ứng sử chiến tranh nguyên tử. Anh hùng tận ứng sử toàn thể con người và thú cầm chết hết. Như vậy hành ác của con người còn hơn đá mài dao. May nhờ những thành phần thiện hành: Trung thân, Hiếu tử, Chơn tu, Thiện tri thức được kiếp độ tái sinh chỉ còn 1/10 do đức Di Lặc Vương Phật hoàng dương chánh pháp Đạo trị Thiên ánh Đạo vàng, mở hội Long hoa ở Kim Điện núi Cẩm, tạo lập cuộc đời Thượng Nguyên Thánh đức với 18 khu Đạo trị trên toàn thế giới điều hành đạo pháp do 18 đạo sư (Toàn Bồ Tát hóa thân), không còn biên giới quốc gia, không còn giàu nghèo, không còn tôn giáo, con người sống an nhiên tự tại coi thú cầm như đàn em, không còn sát sanh hại vật nữa, do toàn là thiện tâm. Chính Ngài là Long hoa Giáo chủ điều ngự tại Kim Điện, cho nên Kim điện trở thành thánh địa và Liên Bang Đại Việt trở thành đệ nhất Khu Đạo trị trong 18 khu Đạo trị, với trọng trách bảo quản Thánh địa và trở thành đệ nhất siêu cường thế giới. Liên Bang này quy tụ giòng dõi Bách Việt tại Miến, Thái, Lào, Miên, Khâm châu và Việt Nam gồm tất cả 10 Tiểu bang. Miến, Thái, Lào, Miên, Khâm châu, Thăng long (Bắc Việt), Phú Xuân (Trung Việt) Cham Pa (Chiêm thành cũ) Trường sơn (Tây nguyên) và Hậu giang (Cửu long). Đệ nhất khu Đạo trị rộng lớn trên 3 triệu km vuông do đất phủ sa từ bên Nhật, Triều tiên, Tàu, Đài loan bồi đắp Biển Đông ra tới Phi luật tân trải dài xuống tới Côn sơn, Phú quốc và Thổ châu. Đặc biệt số người Việt được kiếp độ tái sinh trên 20 triệu. Đây là ân thưởng thiện cộng nghiệp sau khi đã đền ác cộng nghiệp suốt 1 thế kỷ (Chết trên 15 triệu), chịu đọa đày Pháp thuộc 1 thế kỷ nữa. "Thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Chỉ do lai tạo dữ lai trì.". Tức nhiên cái thiện và cái ác đều kết quả báo đền, chỉ đến mau và chậm mà thôi do nghiệp lực. Ác cộng nghiệp do tổ tiên chúng ta đã tàn sát các quốc gia trên bước đường Nam tiến, còn Thiện cộng nghiệp do nhiều người hiền lành, tạo phước đức, lánh xa ác độc như là tạo được 2 tôn giáo nhiệm mầu tân tiến: Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo.

III.- THÀNH QUẢ CỦA BẠO PHÁT BẠO TÀN

Chúng ta thấy càng phát triển ác đạo bao nhiêu, thời suy liệt tàn tạ bấy nhiêu trong lịch sử nhơn loại. Đầu tiên đế quốc Atlantic bạo phát, chế tạo quả cầu pha lê, phát triển điện tử lực mạnh mẽ, có thể điều hành phi thuyền di chuyển liên lục địa, xâm chiếm và trị vì cả một đế quốc rộng lớn: Tây ngưu Hạ châu (Mỹ châu), Bắc cư Lư châu (Âu châu), Nam thiện Bộ châu (Phi châu). Họ phát triển nhanh chóng, xây dựng mẫu quốc kang trang diễm lệ. Nhưng họ quá cao ngạo tiến hành sang tới Đông thắng Thần châu (Á châu) nào ngờ điện tử trường điều hành các phi thuyền phải xuyên qua ruột địa cầu chạm từ trường của nó phát ra chấn động dữ dội, phá tan cả hệ thống điện tử trường của quả cầu pha lê cùng tạo cuộc động đất mãnh liệt làm chìm cả đại lục xuống đáy biển (Cách nay trên 10.000 năm) chỉ còn di tích Tam giác tử thần Bermuda. Hậu duệ di tản sang Phi châu và Mỹ châu. Nhóm di tản Phi châu di chuyển dài theo Bắc Phi, và tránh sa mạc nóng bức tới Hồng hải định cư dài theo sông Nil từ thượng nguồn xuống tới biển Địa trung hải, đồng hóa thổ dân và thành lập ba quốc gia: Ai cập, Sudan và Ethiopia. Họ nhận chịu đày đọa di tản vất vả và phải tranh đấu sinh tồn với thổ dân bản địa, do họ đã bạo phát, nhưt là cai trị tàn độc với các chư hầu, trấn lột tài nguyên về trang bị mẫu quốc nguy nga tráng lệ, nên họ bị bạo tàn đê đên trả ác nghiệp quá nặng nề. Kế tiếp bọn cộng sản Liên Xô tạo ác nghiệp quá thảm khốc khiến nhơn loại băng hoại tàn độc, nên phải chịu đên trả ác nghiệp tan rã cái nội Cộng sản quốc tế. Đức, Ý, Nhật phe trục tạo đại chiến II quá tàn bạo từ Âu sang Phi và Á châu, nên phải chịu hành phạt tan nát giang san, mất hết thuộc địa và Nhật quá nặng nề với 2 quả bom nguyên tử bình địa hóa Quảng Đảo và Trường Kỳ. Rồi đây tham vọng bành trướng Hán tộc, Tàu cộng tự tạo ra bản đồ Lưỡi Bò chiếm 85 % diện tích Biển Đông, xâm chiếm quần đảo và hải đảo va chạm các quốc gia quanh Biển Đông: Việt Nam (Thái thú của họ), Phi luật Tân, Mã Lai, Bruney, Nam Dương, lại còn huy hiệp ngư dân Việt Nam và hồng hách tra xét các vận chuyển hải lộ Biển Đông. Hung hăng nhưt là mang giàn khoan HD 981 xâm phạm thêm lục địa Việt Nam (Tháng 5 -2014) khiến công nhân Việt uất hận biểu tình chống đối, được dịp họ mượn du đảng gia nhập để đập phá bạo động các xí nghiệp, hôi của, cướp giật tài sản, gây oan uổng cho công nhân biểu tình bạo động từ Bắc chí Nam để sách hạch Việt Nam bồi thường và nhượng bộ cho họ tự trị hóa Vũng Áng (Hà Tĩnh). Họ đã chuẩn bị kế hoạch "Năm mũi giáp công" để xâm chiếm Việt Nam vào cuối năm 2014. Họ cũng chuẩn bị lực lượng Hải quân để mở Đại chiến III ở Thái bình Dương, trọng điểm là Biển Đông, và lực lượng Bộ binh tiến đánh Ấn Độ và Nam Á, vào năm 2015. Nhưng đại bại cả hai mặt trận, bị Đồng minh đuổi nà, buộc phải đầu hàng. Họ cưỡng lý mở "Sanh tử chiến" khai hỏa 6.000 hỏa tiễn Liên lục địa đã gài mục tiêu các quốc gia, thủ đô, thành phố lớn thù địch, vô tình tạo chiến tranh nguyên tử với giàn hỏa tiễn Patriot và Tomahauwh tạo chấn động khủng khiếp vô tiền khoán hậu, khiến địa cầu ngưng lại mấy giây, tất cả con người và thú cầm mất hấp lực văng ra chết hết, chỉ sống lại được 1/10 gồm: Trung thần, Hiếu tử, Chơn tu, Thiện tri thức được Đức Di Lạc Vương Phật hoàng dương chánh pháp Đạo Trị mở hội Long hoa, tạo lập Thượng nguon Thánh đức thời đại, tạo cuộc sống địa đàng với 18 khu Đạo trị điều hành do 18 Đạo sư (Bồ Tát hóa thân) trên toàn thế giới, không còn ranh giới quốc gia, không còn giàu nghèo, sống an nhiên tự tại, lương thực dư thừa, không còn sát sanh, mà xem thú cầm bậu bạn đàn em. Riêng Việt nam tái lập quốc với 6 quốc gia tạo thành Liên Bang đại Việt và lại là Đệ nhưt khu Đạo trị với trách nhiệm bảo quản Thánh địa Kim Điện nơi tọa trị của Long hoa giáo chủ.

Sacramento, ngày 26 tháng 9 năm 2014

